



ข่าวสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ฝ่ายสารสนเทศและบริการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
เลขที่ 279 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5324-0486, 0-5324-3955 E-mail : excise_pak5@excise.go.th
Website : <https://www.excise.go.th/region5>

ฉบับที่ 3/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

สรรพสามิตภาค 5 แจงธุรกิจสุราชุมชนภาคเหนือยังสดใส สร้างงาน เสริมรายได้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นายปณิภัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตั้งเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต 3,710 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเป้าหมายรายได้ภาษีสราชุมชน 751 ล้านบาท ขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมามีจัดเก็บภาษีสราชุมชนได้รวม 669.74 ล้านบาท (สุรากลั่นชุมชน 663.70 ล้านบาท สุราแช่ชุมชน 6.04 ล้านบาท) ขณะที่ในปี พ.ศ.2562 มีผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราชุมชน จำนวน 1,170 ราย (สุรากลั่นชุมชน 1,130 ราย สุราแช่ชุมชน 40 ราย) กระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้กำกับ ติดตาม หน่วยงานในความรับผิดชอบให้ดำเนินมาตรการกำกับดูแลการผลิตสุราชุมชนอย่างเป็นระบบ ด้วยการให้ความรู้แนะนำชี้แจงกระบวนการผลิตสุราที่ถูกต้องเพื่อให้สุราที่ผลิตได้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกำหนด ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเร่งรัดติดตามการชำระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนนำสุราส่งออกจากโรงงานเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภค



อีกทั้งยังได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจหัตถกรรมและของกลางกรมสรรพสามิต นำรถโมบายแลปเคลื่อนที่ออกสู่มุมเก็บตัวอย่างสุราทั้งในโรงงานผลิตสุราและที่นำออกวางจำหน่ายในท้องตลาด ไปทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อผู้บริโภค ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันสุราชุมชนส่งออกวางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างทั่วถึงเพราะเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันยังได้ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบจำหน่ายสุราผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดและลงโทษผู้กระทำความผิดตามบทลงโทษที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการผลิตสุราชุมชนในระบบที่สุจริตแล้ว

ยังเป็นการสนับสนุนมาตรการป้องปรามลดการเข้าถึงการบริโภคสุราในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงลดทั้งเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ถึงวัยอันควรที่จะบริโภคสุรา อันเป็นการลดผลกระทบต่อปัญหาทางสังคม และยังเป็นการเพิ่มรายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจสินค้าชุมชนให้เข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย



ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องกรณีมีการนำเสนอข่าวเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์บางฉบับระบุว่า มีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตบางนายใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากขบวนการค้าสุราผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจสุราชุมชนในอนาคตนั้น ขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวได้รายงานกรมสรรพสามิตทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยในเบื้องต้นได้ใช้อำนาจทางการบริหารโยกย้ายข้าราชการที่ถูกกล่าวหา ร้องเรียนให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นไว้ก่อน ทั้งนี้เพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจผลิตสุราชุมชนในปัจจุบันผู้ประกอบการควรต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม ใส่ใจในการผลิตสุราให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งควรตระหนักและใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน จึงจะสามารถดำเนินกิจการอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

สำหรับผู้สนใจจะขอ อนุญาตผลิตสุราชุมชน กรมสรรพสามิตพร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการด้วยความรวดเร็วตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ

พบปะแสการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต เสนอแนะการให้บริการ หรือ แจ้งข้อร้องเรียน

*โทร.1713 สายด่วนกรมสรรพสามิต ทุกคำถาม มีคำตอบ (โทรได้ 24 ชม.) หรือ

*สายตรงสรรพสามิตภาค 5 โทร. 0-5324-0486 ต่อ 102 ทุกวันและเวลาราชการ

(ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)